

สาธารณกรณ์

ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี 2519

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการค้าขาย และติดต่อ กับ ประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก สินค้าออกของไทยส่งไปจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ฮ่องกง มาเลเซีย เยอรมันตะวันตก และอังกฤษ ตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกานั้น นับว่ามีความสำคัญต่อสินค้าออกเป็นอันมาก ตลาดรอง ๆ ลงมาได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง นอกนั้นเป็นประเทศอื่น ๆ ส่วนทางด้านสินค้าเข้า ไทยส่งสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมันตะวันตก เนเธอร์แลนด์ สินค้าเข้าจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามีความสำคัญเป็นอันมาก นอกนั้นเป็นสินค้าเข้าจากประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ไทยจะมีความสัมพันธ์ทางด้านสินค้าออกและสินค้าเข้าในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทางด้านการลงทุนของประเทศต่าง ๆ อันได้แก่ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

จากเอกสารและรายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่ง ได้จัดทำพิมพ์ ในช่วงระยะเวลาปลายปี 2518 ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศได้เริ่มฟื้นตัวขึ้น การฟื้นตัวดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2518 ส่วนการฟื้นตัวอย่างจริงจังเป็นที่คาดว่า จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี 2519 เป็นต้นไป รายงานสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ไว้ในแง่ดี กล่าวคือ

สหรัฐอเมริกา ภาวะเศรษฐกิจได้เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานอยู่บ้างก็ตาม การ

ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น สินค้าในสต็อกได้เริ่มถูกระบายออกสู่ตลาด อัตราการว่างงานเริ่มลดลง การส่งออกเพิ่มขึ้นของเงินเหรียญดอลลาร์ได้แข่งขันด้วย จึงเป็นที่คาดว่า ถ้าระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไม่มี ปัญหาทางด้าน การขาดแคลนน้ำมันและสินค้าประเภทอาหารแล้ว อัตราภาวะเงินเฟ้อก็จะค่อย ๆ ลดลงในปี 2519 นี้

ญี่ปุ่น

ทางการญี่ปุ่น ได้ปรับปรุงการใช้มาตรการทางด้าน เศรษฐกิจ อยู่เสมอเพื่อกระตุ้นให้ภาวะเศรษฐกิจได้ขยายตัวอย่างช้า ๆ และในลักษณะมั่นคง โดยเตือนมิให้ญี่ปุ่นต้องพึ่งตลาดวัตถุดิบและตลาดสินค้าสำเร็จรูปในตลาดต่างประเทศมากเกินไป แต่อย่างไรก็ตามความสามารถ ผลิต สินค้า ประเภท อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นยังเหลือใช้ได้ถึงร้อยละ 20 ตลาดสินค้าออกของญี่ปุ่นในประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งญี่ปุ่นได้รับผลประโยชน์เป็นอันมากก็ยังไม่หวังได้ เนื่องจากประเทศเหล่านี้กำลังประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักยิ่งกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเสียอีก ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงของญี่ปุ่น ได้แก่ การมีอัตราภาวะเงินเฟ้อที่สูงมาก ทางการจึงจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในด้านการใช้จ่ายภาครัฐบาล การขยายตัวของ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของ การใช้จ่ายในการ บริโภคและการขยายตัวของ การส่งออกนั้นว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะ กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนี้

เยอรมันตะวันตก ปี 2518 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศนี้อยู่ในอัตราเพียงร้อยละ 80 ของกำลังผลิตที่มีอยู่ทั้ง

สิ้น ประเทศนี้ประสบปัญหาทางด้านการส่งออกอย่างร้ายแรง เนื่องจากต้องสูญเสียตลาดสินค้าออก การลงทุนภายในประเทศ ลดลงในขณะที่ประชาชนมีการออมทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะปลายปี 2518 ที่ผ่านมา การส่งออกได้เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าหลายประเทศในยุโรป การผลิตทางบ้านอุตสาหกรรมก็เริ่มขยายตัวขึ้น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเริ่มฟื้นตัว เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ การลงทุนได้เริ่มขยายตัวอย่างช้าๆ เป็นที่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศนี้จะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นภายในหกเดือนแรกของปี 2519 นี้

ฝรั่งเศส

ระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศนี้นับว่าเลวร้ายที่สุดในระยะหนึ่ง นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ในปี 2518 อัตราการว่างงานได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ทาง การฝรั่งเศสได้เริ่มใช้มาตรการต่อต้านภาวะเงินเฟ้อ อย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2517 หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและเยอรมันตะวันตกได้ประกาศใช้มาตรการต่อต้านภาวะเงินเฟ้อมาแล้วถึงหนึ่งปี หลังจากที่ ได้ใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว อัตราภาวะเงินเฟ้อได้เริ่มลดลงบ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดการลดลงของอุปสงค์ในสินค้าประเภทคงทนถาวรและการก่อสร้างที่อยู่อาศัย นอกจากนี้การส่งออกและการลงทุนก็ได้ลดลงด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุให้การผลิตทางบ้านอุตสาหกรรมลดลงด้วย กล่าวกันว่าฝรั่งเศสได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆ ในลักษณะที่ล่าช้าเกินไป รวมทั้งไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถึงแม้ว่าในระยะหลังๆ นี้ จะได้มีการผ่อนคลายทางด้านการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะปลายปี 2518 ปรากฏว่าสินค้าในสต็อกได้เริ่ม

ลดลง การขยายตัวทางด้านการบริโภคและการผลิตจึงปรากฏ
 * และคาดว่าน่าจะดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาครึ่งแรกของ
 ปี 2519 นี้ ส่วนทางด้านอัตราการว่างงานก็ยังคงปรากฏว่าสูงอยู่

อังกฤษ

ภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษนับว่าต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
 บรรดาประเทศอุตสาหกรรมด้วยกัน ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
 ได้ลดลงจากระดับที่เป็นอยู่ในปี 2516 ถึงเกินกว่าร้อยละ 10
 การใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนได้ลดลงอย่างน่าวิตก ใน
 ขณะเดียวกันนี้จำนวนคนว่างงานก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ทาง
 การอังกฤษได้พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว เพื่อนำ
 ประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมของโลกอีก แต่สิ่งที่
 เป็นปัญหาที่สำคัญได้แก่ ปัญหาทางด้านแรงงานและราคาผล
 ผลิตซึ่งสูงกว่าสินค้าออกของประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งนับ
ว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศนี้

อนึ่ง นอกจากยังเป็นเหตุคาดว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศแคนาดา ออส-
 เตรเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะขยายตัวขึ้นในปี 2519 นี้ ตรงกันข้าม ภาวะ-
 เศรษฐกิจของประเทศโซเวียตรัสเซียอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนเนื่องจาก
 ประเทศนี้ประสบความล้มเหลวในการผลิตทางด้านเกษตรกรรม

เมื่อปลายปี 2518 ประเทศไทยเราประสบปัญหาเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ หลาย
 ด้าน กล่าวคือ

- (1) การส่งออกเริ่มตกต่ำลง
- (2) การลงทุนหยุดชะงัก

- (3) ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคยังคงเพิ่มขึ้น
 (4) การผลิตทางด้านเกษตรเพิ่มขึ้น

คำถามการส่งออกนั้น สำคัญต่อประเทศไทยเป็นอันมาก มูลค่าของสินค้าออกคิดเป็นร้อยละไม่ต่ำกว่า 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) สินค้าออกที่สำคัญๆ ได้รับความกระทบกระเทือน เช่น ข้าว น้ำตาล การที่สินค้าออกสำคัญๆ ได้รับความกระทบกระเทือนก็ย่อมจะส่งผลถึงรายได้และการผลิตภายในประเทศ ชาวไร่ชาวนาจะเดือดร้อนเนื่องจากขายสินค้าได้ในราคาไม่ดีเท่าที่ควร และในขณะที่เดียวกันก็จะต้องเผชิญกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูง ด้านสินค้าเข้านั้นปรากฏว่า ราคาสินค้าเขายังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภททุนและวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าจะส่งสินค้าเข้าในปริมาณเท่าเดิม ก็จะต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น ถ้าหากการส่งออกยังคงกระทบกระเทือนอยู่ต่อไป ฐานะดุลการชำระเงินและเงินสำรองระหว่างประเทศก็อาจจะถูกกดต่ำลงมากจน การค้าต่างประเทศซึ่งได้แก่การส่งออกและการส่งเข้ามีความสำคัญต่อรายได้และการว่าจ้างงานของประเทศเป็นอันมาก กล่าวคือ มูลค่าของสินค้าเข้านี้และสินค้าออกรวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

การลงทุนหยุดชะงักนั้น นับว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ ประเทศไทยมีประชากรซึ่งมีอัตราการเกิดสูงมาก กล่าวคือ อยู่ระหว่างร้อยละ 3.0-3.2 เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานเป็นจำนวนมาก การลงทุนหยุดชะงักก็ย่อมจะสร้างปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังมีปรากฏการณ์ของภาวะเงินเฟ้อขึ้นอีก ความเดือดร้อนจึงย่อมจะตกอยู่กับบุคคลที่ทำงานและบุคคลที่ว่างงานเหล่านี้ บรรยาการการลงทุนนั้นว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ ความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการโอนกิจการมาดำเนินการโดยรัฐ รวมทั้งบรรยาการเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการบริหารของรัฐบาล ทรบไตที่รัฐบาลยังไม่ได้รับความเชื่อ

มัน และประชาชนทั่วไปยังคงขาดและไม่ต้องการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว
บรรยาภาศดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ต่อไป

ปัญหาเกี่ยวกับราคาข้าวสาร ในหลักการ ถ้าจะให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น ชาว
กรุงก็จะซื้อข้าวสารในราคาแพงขึ้น การที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพูดทางทีวี
ว่า จะต้องซื้อข้าวสารให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันราคาข้าว
เปลือก เมื่อเป็นเช่นนั้น ทั้งพ่อค้าและผู้บริโภคจึงคาดว่าราคาข้าวสารจะต้องมีราคา
สูงขึ้นหลังปีใหม่ พ่อค้าและผู้บริโภคต่างก็กักตุนข้าวสารกันเป็นการใหญ่ ผลสุดท้าย
ข้าวสารก็ขาดแคลน ทำให้เกิดปัญหาที่ยากดังที่ปรากฏมาแล้ว มีข้อที่น่าสังเกต
ว่าทางการมักจะสร้างบรรยาภาศในทำนองนี้เสมอๆ ซึ่งผลสุดท้ายก็ทำให้เกิดการ
กักตุนและการเก็งกำไรกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายเป็นอันมาก

ค่านกลไกในการประกันราคาข้าวเปลือกนั้น ถ้าทราบแต่ที่ข้าวสารยังไม่
สามารถส่งออกขายต่างประเทศได้ โรงสีก็จะไม่ซื้อข้าวเปลือก เพราะว่ามีผู้ส่ง
ข้าวออกไม่ซื้อข้าวสารจากโรงสี ชาวนาก็จะขายข้าวเปลือกไม่ได้ ปัญหาที่จะต้อง
แก้โดยการส่งเสริมให้ข้าวสารได้ส่งออกขายยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น ข้าวสารภายใน
ประเทศก็จะมีราคาที่สูงขึ้นเอง ปัญหาราคาข้าวในปัจจุบันอยู่ที่ตลาดโลกเริ่มซบเซา
เนื่องจากประเทศต่างๆ สามารถผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก แต่ขณะเดียวกัน
ราคาข้าวสารภายในประเทศกลับแพงและมีการกักตุนกัน แสดงว่าการบริหารของ
เราเกิดความผิดพลาดอย่างแน่นอน ถ้าเราจะใจกว้างยอมรับ

ปัจจัยที่สมควรนำมาพิจารณาในการคาดคะเนว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศ-
ไทยในปี 2510 จะดำเนินไปในลักษณะใด ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ :-

- (1) ผลของการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญๆ
- (2) ลักษณะของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
- (3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง
- (4) การเพิ่มรายได้ของชาวนาชาวไร่

การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ของโลก นั้น มีข้อน่าสังเกตว่าประเทศเหล่านี้ต่างก็หวังที่จะพึ่งพาอาศัยการส่งออกและการตั้งเข้าซึ่งกันและกัน เช่น คานาดาคาดว่า จะขายสินค้าหลายประเภทให้แก่สหรัฐอเมริกาและโซเวียตรัสเซีย ทำนองเดียวกันสหรัฐอเมริกาเองก็คาดว่าจะขายสินค้าต่าง ๆ ให้แก่โซเวียตรัสเซียและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ จากรายงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าปี 2519 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมกำลังขยายตัว แต่การขยายตัวดังกล่าวยังคงไม่มีวิวัฒนาการที่จะเพิ่มการส่งสินค้าออกของไทยเรา หรือจะมีผลไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาอื่น ๆ และในระยะต่อมาประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้ก็อาจเพิ่มการส่งสินค้าเข้าของตนอันจะทำให้เกิดการขยายตัวทางด้านการส่งออกของไทย หากลักษณะของการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในแบบนี้แล้ว การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญๆ ก็อาจจะมีผลมาถึงประเทศไทยในลักษณะที่ค่อนข้างช้า ซึ่งอาจใช้เวลาจนกระทั่งถึงช่วงหกเดือนหลังของปี 2519 ก็อาจเป็นไปได้

ลักษณะที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น ได้แก่การพึ่งพาอาศัยการค้าต่างประเทศที่สูงมาก การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะต้องพึ่งพาอาศัยการส่งออก ถ้าความซบเซาของตลาดโลกมีผลให้การส่งออกต้องตกต่ำลงแล้ว รายได้และการว่าจ้างงานก็จะตกต่ำลง ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงของประเทศ ภาวะการณ์เช่นนี้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังเข้าไปทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตามทางด้านรัฐบาลเองก็ยังมีปัญหาที่สำคัญ ๆ หลายประการ นโยบายของรัฐบาลภายหลังจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2519 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนยันที่จะยังคงนำเอานโยบายการประกันราคาพืชผลทางด้านเกษตรกรรมมาใช้

อีก นโยบายทั้งกล่าวแล้วนับว่ามีอุปสรรคในทางปฏิบัตินานาประการ ในขั้นปลาย
แล้วนโยบายนี้ส่อไปในทางที่จะนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพได้ค่อนข้างยากมาก
นอกจากนี้ ยังรวมถึงท่าทีของรัฐบาลที่จะนำเอานโยบายทางเศรษฐกิจในแบบของ
สังคมนิยมอย่างแรงมาใช้ ประสิทธิภาพของการบริหารงานของรัฐ ยันได้แก่
ประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ เกือบอย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ พอจะแน
ใจได้ว่ารัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในการบริหารประเทศอย่างมากมายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทาง
เศรษฐกิจ

นโยบายการเงินไปสู่ชนบทนั้น เป็นการเพิ่มอำนาจซื้อในลักษณะเร่ง
ด่วนของประชากรในชนบทโดยทั่วไป ในระยะแรก ๆ การบริโภคก็จะเพิ่มขึ้น
ซึ่งอาจจะเป็นผลดี ถ้าการบริโภคดังกล่าวจะจำกัดอยู่แต่เฉพาะการบริโภคสินค้าที่
ประเทศมีความสามารถในการผลิตอย่างพอเพียง แต่ถ้าการเพิ่มการบริโภค และ
การลงทุนมีผลให้เกิดการเพิ่มของการนำเข้าในขณะที่การส่งออกมีอุปสรรคแล้วการ
ค้าก็จะขาดดุลเพิ่มขึ้น ทำให้การชำระเงินยิ่งขาดดุลเพิ่มขึ้นอีก ประเทศไทยอาจ
มีปัญหาทางด้านดุลการชำระเงินและการลดลงของเงินสำรองระหว่างประเทศได้ใน
ปี 2519 นี้

ด้านนโยบายการเพิ่มรายได้ของชาวนาชาวนาไร่นั้น นับว่าเป็นนโยบายที่มี
ความเหมาะสมภายใต้สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ
วิธีการอยู่เป็นอันมาก เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า นโยบายการประกัน
ราคาข้าวและพืชผลอื่น ๆ นั้น มีอุปสรรคมากมายหลายประการ ประสิทธิภาพ
ของการบริหารในระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ การที่ชาวนาชาวนาไร่ผลิตข้าวและผลิตพืชผลอื่น ๆ มีฐานะยากจน รัฐ
ต้องการช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถลืมตาอ้าปากได้ จะใช้วิธีการเพิ่มราคา

สินค้าที่พวกเขาผลิตได้นั้น ย่อมจะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการที่ง่ายเกินไป ในระยะยาว ควรพิจารณาถึงการเพิ่มผลิตภาพของชาวนาชาวไร่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเพาะปลูกพืชระยะเวลาสั้นที่ราคาดี การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น การประกันราคาข้าวเปลือกโดยให้โรงสีเป็นผู้เสี่ยงหรือรับภาระในขณะที่ตลาดข้าวในต่างประเทศซบเซาย่อมเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าจะจัดสินเชื่อให้แก่โรงสีโดยคิดดอกเบี้ยจำกัดตามการช่วยเหลือชาวนาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภครัฐไม่รับภาระย่อมจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

กล่าวได้ว่า สถานการณ์ทางด้านการเศรษฐกิจของประเทศไทยเราในปี 2519 นี้ ต้องรอเวลาที่จะขยายตัวในระยะช่วงหกเดือนหลังของปี แต่อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันน่าจะจะเป็นระเบิดเวลาที่สำคัญของภาวะเศรษฐกิจในปี 2519 นี้ การผลิตทางด้านการเกษตรนั้นแจ่มใสได้ผลดีแต่ราคาจำหน่ายก็จะต้องเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ปัญหาตลาดคนนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในปี 2519 นี้ แต่คาดว่าปัญหาทางด้านนี้ยังคงมีความหวังอยู่มาก ถึงแม้ว่าในปีนั้นจากเอกสารและรายงานต่าง ๆ ปรากฏว่าปัญหาการขาดแคลนสินค้าประเภทอาหารของโลกได้หมดไป ประเทศต่าง ๆ สามารถผลิตสินค้าดังกล่าวได้มากขึ้น จึงคาดว่าราคาจะตกต่ำลง ความหวังของประเทศไทยอาจจะอยู่ที่การเพิ่มปริมาณการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย จากตัวเลขปรากฏว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เพราะเราสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาวะการค้าของโลกกำลังซบเซา ประเทศไทยมีการค้าเกินดุลกับสมาชิกของกลุ่มเอเซียอื่นอีกสี่ประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถส่งสินค้าเข้าประเทศทุนและอุตสาหกรรม เช่น น้ำมัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งเข้าในราคาที่ต่ำเนื่องจากความ

ได้เปรียบค้ำต่าง ๆ ของการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ค่าขนส่งต่ำ เนื่องจากระยะทางใกล้และการคมนาคมสะดวก มาตรฐานการครองชีพของประชากรของกลุ่มประเทศยังไม่สูง ปริมาณการค้าภายในกลุ่มประเทศเอเชียจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนการซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตที่มีต้นทุนสูงมาเป็นการซื้อสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำภายในกลุ่ม จึงสรุปได้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2519 นี้ พอจะมีความหวังเป็นอันมาก แต่ความหวังดังกล่าวมีส่วนใหญ่ที่ยังคงขึ้นอยู่กับภาวะการณ์ทางการเมืองเป็นประการสำคัญ

สมนึก แดงเจริญ